

**BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA CHI BỘ 1  
TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐẢNG BỘ SỞ TTTT NĂM 2023**

Kính thưa:

Đồng chí .....Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang

Đồng chí .....

Đồng chí Lê Quốc Cường – Bí thư Đảng ủy Sở TTTT tỉnh An Giang

Kính thưa các đồng chí dự hội nghị

Được lãnh đạo hội nghị cho phép, tôi xin thay mặt Chi bộ 1 báo cáo tham luận **“Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trên môi trường mạng của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Sở Thông tin và Truyền thông”**

Có thể nói, Quy định số 85-QĐ/TW là quy định mới, được ban hành với mục tiêu nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, có 6 nội dung cơ bản trong Quy định 85 mà các cấp ủy, tổ chức Đảng cần triển khai thực hiện, 7 nội dung cơ bản mỗi cán bộ, đảng viên cần chấp hành và 3 hành vi vi phạm mà cán bộ, đảng viên cần tránh.

Ngay từ đầu năm 2023, Đảng bộ sở đã xây dựng kế hoạch nhằm cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo, thực hiện đầy đủ nội dung trong Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW và các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang tại công văn số 769-CV/TU “Về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội” tại Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông.

Đảng ủy Sở đã triển khai các nội dung trên cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên; Bí thư các Chi bộ tổ chức triển khai các nội dung trên cho Chi bộ và công chức, viên chức chưa vào đảng.

Cấp ủy các Chi bộ trực thuộc đã yêu cầu đảng viên thuộc phạm vi quản lý của mình rà soát, cập nhật thông tin, trạng thái hoạt động và khai báo tất cả các trang thông tin điện tử cá nhân, tài khoản mạng xã hội đã thiết lập (nếu có).

Các đảng viên trong Đảng bộ đã thực hiện rà soát, điều chỉnh thông tin trên các trang thông tin điện tử cá nhân, tài khoản mạng xã hội cá nhân theo đúng hướng dẫn. Đồng thời thực hiện việc chia sẻ, đăng tải thông tin chính thống trên trang thông tin cá nhân của mình.

Thực hiện mô hình “Mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên trên không gian mạng” của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp triển khai, trong tháng 12/2023, Đảng bộ có 37 đảng viên đã thực hiện chia sẻ, đăng tải thông tin chính thống, thông tin tích cực được: 152 lượt chia sẻ, đăng tải tin, bài trên tài khoản mạng xã hội của đảng viên, tính bình quân, mỗi đảng viên đã chia sẻ, đăng tải 4 tin, bài/tháng. Cụ thể: Chi bộ 1: 33 lượt; Chi bộ 2: 46 lượt; Chi bộ 3: 73 lượt.

- Zalo là mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất để chia sẻ thông tin, kế đến là Facebook.

- Nguồn thông tin được sử dụng từ các tin, bài là:

+ Các cơ quan báo chí, truyền thông chính thống của Việt Nam.

+ Các fanpage “Hoa Sen”; “Hương Sen Việt”; “Dân An Giang”.

+ Tin, bài từ trang thông tin điện tử chính thống của tỉnh như: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang; Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trang thông tin điện tử Sở.

- Nội dung tập trung chia sẻ trong thời gian qua:

+ Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về mọi mặt của đời sống, xã hội.

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh An Giang.

+ Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Những vấn đề về lý luận trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, lãng phí, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

+ Nhiệm vụ chính trị của ngành thông tin và truyền thông: chuyển đổi số; phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng internet, mạng xã hội an toàn, lành mạnh;...

**Nhìn chung**, từ khi có các quy định của Đảng và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng trang thông tin điện tử, mạng xã hội đã giúp cho đảng viên, công chức, viên chức trong Sở Thông tin và Truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình khi tham gia không gian mạng, qua đó tạo sự chuyển biến trong hành động bằng việc chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, chính thống, góp phần gia tăng lượng thông tin lành mạnh trên không gian mạng; Tần suất đăng tải thông tin tích cực của đảng viên, công chức, viên chức của Sở được cải thiện rõ rệt so với trước đây. Thông tin tích cực, chính thống được lan tỏa sâu, rộng; Nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong của đảng viên, công chức, viên chức trong việc sử dụng tài khoản mạng xã hội được nâng lên.

**Tuy nhiên, qua kết quả triển khai, nhận thấy một số hạn chế, khó khăn như:** Một số đảng viên, công chức, viên chức chưa thường xuyên sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa thông tin, hình ảnh tích cực; Việc lựa chọn thông tin và việc đăng tải lên mạng xã hội có phần ảnh hưởng đến thời gian của cá nhân của đảng viên.

**Từ đó, rút ra bài học kinh nghiệm là:**

Cần có lãnh đạo và bộ phận phụ trách định hướng nội dung tuyên truyền cho các Chi bộ trực thuộc để đảm bảo thông tin được đúng với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Thông tin chia sẻ cần đa dạng, phong phú, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực được giao.

Cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng, tinh thần trách nhiệm cho đảng viên, công chức, viên chức tự ý thức được trách nhiệm và tự nguyện thực hiện việc chia sẻ, đăng tải thông tin.

Công tác quản lý, theo dõi, tổng hợp kết quả cần sử dụng các công cụ nhập liệu trực tuyến để giảm bớt công sức, thời gian, đảm bảo có kết quả nhanh chóng.

**Để phát huy tốt vai trò tích cực của đảng viên, công chức, viên chức trong tham gia mạng xã hội, xin đề xuất một số công việc sau:**

Đảng ủy sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch của Đảng ủy đã đề ra; Chỉ đạo các Chi bộ tiếp tục duy trì mô hình đã thực hiện trong thời gian qua, nâng cao chất lượng triển khai mô hình mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên trên không gian mạng trong năm 2024, mỗi tháng, mỗi chi bộ có ít nhất 30 tin, bài tích cực được đảng viên chia sẻ trên mạng xã hội.

Đảng viên là lãnh đạo phải tiêu biểu, gương mẫu, đồng thời nhắc nhở đảng viên, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội phải văn hóa, văn minh; phải là nhân tố để tuyên truyền, lan tỏa các chủ trương, chính sách, pháp luật và cái đẹp, cái thiện trong xã hội.

Chi ủy Chi bộ 1 định kỳ hàng tháng sẽ định hướng thông tin tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội (*trên cơ sở định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy*) cho đảng viên, công chức thực hiện tuyên truyền.

Đối với đảng viên, công chức, viên chức, cần tích cực nghiên cứu, nắm vững các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến sử dụng Internet, mạng xã hội; thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm. Mỗi đảng viên phải luôn gương mẫu, chuẩn mực khi phát ngôn, đăng tải hình ảnh, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; không đưa những thông tin, hình ảnh, tư liệu nội bộ cơ quan, đơn vị; không đưa thông tin một cách lập lờ để dẫn dắt dư luận nhằm mục đích công kích tổ chức, cá nhân hoặc với dụng ý không tốt. Từ đó, hình thành phương thức ứng xử văn minh, phù hợp, góp phần tạo niềm tin, động lực tích cực cho tập thể cơ quan, đơn vị mình

Tích cực sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các hình ảnh, thông tin chính thống, tích cực, có ích về cơ quan, đơn vị, địa phương và đất nước; làm lan tỏa những gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các câu chuyện có giá trị nhân văn trên không gian mạng.

*Cuối cùng, tôi xin đọc lại lời nhắn nhủ của đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Nếu mỗi một cán bộ, đảng viên dùng smartphone, Facebook mỗi ngày chủ động chia sẻ cho nhau một bài báo hay, một video clip tốt, viết một bình luận tích cực, tìm kiếm một thông tin tốt đẹp, gửi đi thông điệp hay thì đã góp phần làm cho công tác tư tưởng tốt hơn”.*

***Nhân dịp năm mới, kính chúc lãnh đạo và toàn thể đại biểu có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.***

***Xin cảm ơn các đồng chí./.***

An Giang, ngày 04 tháng 01 năm 2024

## **BÁO CÁO THAM LUẬN**

**“Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao của Chi bộ 2”**

*Tham luận trình bày tại: Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông”*

### **1. Lý do chọn đề tài tham luận**

Nhân dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta sắp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024), tập thể Chi ủy 2 lựa chọn chủ đề về xây dựng Đảng để viết tham luận trình bày tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông ngày hôm nay.

Chủ đề này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp các đồng chí đảng viên thấy rõ hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng sẽ là nhân tố quyết định đến sự thành công của nhiệm vụ chính trị của chúng ta. Qua đó, giúp cho mỗi đảng viên, công chức, viên chức của ngành Thông tin và Truyền thông tăng cường ý thức trách nhiệm của mình để nỗ lực đóng góp phần công sức vào thành quả chung của Đảng và tại Chi bộ, Đảng bộ của ngành Thông tin và Truyền thông nói riêng.

### **2. Sự cần thiết, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ 2**

Nhìn lại quá trình lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta có thể khẳng định rằng sự phát triển của đất nước ta cho đến hôm nay gắn liền với sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quán triệt vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa quyết định đến sự thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trong thời gian qua, tập thể Chi bộ 2 luôn quan tâm, chăm lo, tập trung trí tuệ để có thể làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác xây dựng Đảng có nội dung, phạm vi rất rộng lớn, bao gồm việc thực hiện nghiêm 04 nguyên tắc: Nguyên tắc tập trung dân chủ; nguyên tắc xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng; nguyên tắc tự phê bình và phê bình và nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; bên cạnh đó còn có các công việc liên quan đến xây dựng Đảng như: công tác tư tưởng của Đảng; công tác tổ chức và cán bộ của Đảng và công tác kiểm tra của Đảng.

Trong thời gian qua, tập thể Chi ủy, các đảng viên Chi bộ được quán triệt và nhận thức rõ về vị trí, vai trò và 05 nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng được quy định trong Điều lệ Đảng. Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chi

bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”, cho nên phải quyết tâm xây dựng chi bộ, phải làm cho chi bộ trở thành chi bộ tốt. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tập thể Chi bộ 2 phải tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ, để từng bước xây dựng Chi bộ 2 có đầy đủ năng lực lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Đảng nói chung và nhiệm vụ của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông giao.

### **3. Cơ sở lý luận**

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trân trọng, dành mối quan tâm đặc biệt đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Tổ chức cơ sở đảng là nơi nắm vững và bảo đảm cho mọi hoạt động ở cơ sở theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở là một yếu tố quan trọng để Đảng vững mạnh. Hạt nhân của tổ chức cơ sở đảng là chi bộ, nơi quán triệt và bàn các biện pháp chấp hành triệt để các nghị quyết của Đảng; nơi đấu tranh về quan điểm và rèn luyện đảng viên; nơi gắn liền Đảng với quần chúng, nơi vận động quần chúng thực hiện tốt chính sách của Đảng. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: "Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt"<sup>1</sup>; "Thực tế cho thấy, chỗ nào chi bộ tốt công việc trôi chảy, chỗ nào chi bộ kém, công việc xộc xệch"<sup>2</sup>. Người nhấn mạnh: "Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt"<sup>3</sup>, Chi bộ tốt là do đảng viên tốt. Chi bộ, đảng bộ cơ sở còn là "dây chuyền để Đảng liên hệ mật thiết với nhân dân, đưa đường lối của Đảng vào nhân dân, nâng cao nhận thức chính trị của nhân dân; định hướng suy nghĩ và hành động của nhân dân theo đường lối, quan điểm của Đảng. Chi bộ còn là "gốc rễ" của Đảng trong nhân dân đối với mọi hoạt động của Đảng, làm tăng uy tín chính trị, vai trò lãnh đạo của Đảng.

### **4. Tình hình thực hiện trong chi bộ thời gian qua**

Trên cơ sở các nội dung của công tác xây dựng Đảng, tiếp thu, quán triệt các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, tập thể Chi bộ 2 trong quá trình lãnh đạo đã xác định một số nội dung sau để chỉ đạo triển khai thực hiện nhằm củng cố, tăng cường công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ:

Một là, chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

- Nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản, quan trọng nhất, đặc trưng của Đảng Cộng sản được tôn trọng, thực hiện nghiêm, triệt để tại Chi bộ 2. Các vấn đề về xây dựng đảng, nhiệm vụ chính trị được giao đều được đưa ra tập thể Chi bộ trao đổi, thảo luận, bàn bạc công khai, dân chủ, khuyến khích các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện, nhất trí thông qua theo đa số, thiểu số phục tùng đa số và khi đã trở thành nghị quyết của Chi bộ thì giao cho đảng viên phụ trách thi hành Nghị quyết đó. Mọi Đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Chi bộ, nói và làm theo Nghị quyết, không được nói và làm theo ý kiến cá nhân mình.

- Xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng phải bắt đầu từ chi bộ. Vì Chi bộ là gốc, rễ của Đảng. Chi bộ tốt thì Đảng bộ mới tốt. Mà muốn có Chi bộ tốt thì mỗi đảng viên trong Chi bộ phải là đảng viên tốt. Xác định yếu tố con người là yếu tố quyết định trong mọi công việc, nên cấp ủy Chi bộ luôn quan tâm bồi dưỡng cho đảng viên chi bộ về nhận thức, về lập trường, tư tưởng chính trị. Trong thời gian qua, thông qua các cuộc họp lệ Chi bộ, cấp ủy Chi bộ đã triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các nội dung tăng cường đoàn kết trong nội bộ, nhằm quán triệt tư tưởng của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong tập thể. Đoàn kết, thống nhất trong Đảng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng vừa là nhiệm vụ lâu dài, vừa là nhiệm vụ cấp bách. Cấp ủy Chi bộ xác định nhiệm vụ xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Chi bộ là nhiệm vụ phải được đặc biệt quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo. Có xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ thì mới tạo nên sức mạnh, trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

- Thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên tự phê bình và phê bình, đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng. Trong các cuộc họp, bầu không khí dân chủ, công khai, thẳng thắn được phát huy, với tinh thần hết sức cầu thị, muốn lắng nghe ý kiến của các đảng viên chi bộ, vì vậy cấp ủy Chi bộ luôn gợi ý chủ đề, nội dung và khuyến khích phát biểu, nêu ra chính kiến của mình (kể cả ý kiến trái chiều) về vấn đề chi bộ đang thảo luận để có tiếp nhận được nhiều góc nhìn hơn, thấy rõ hơn những mặt mạnh, tồn tại, hạn chế, khuyết điểm về vấn đề, từ đó có cái nhìn tổng quát, toàn diện, đầy đủ hơn. Trên cơ sở ý kiến của đảng viên, cấp ủy đã thể hiện sự cầu thị, có tiếp thu, tổng hợp và kết luận rõ ràng.

Trong công tác tự phê bình và phê bình, cấp ủy Chi bộ luôn nói rõ cho đảng viên về mục đích, ý nghĩa, cách làm của công việc này. Tự phê bình là dịp để đảng viên tự kiểm điểm rõ những mặt mạnh, ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của mình mà tiếp tục phát huy những mặt được, cũng như đề ra phương hướng khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đó, cốt là để mình càng ngày càng ít hạn chế, khuyết điểm đi, dần trở thành người toàn diện hơn. Còn khi phê bình đồng chí mình thì chủ yếu giúp đồng chí mình thấy được những việc còn hạn chế, chưa tốt để sửa chữa. Chi ủy Chi bộ quán triệt cho đảng viên là khi tự phê bình và phê bình phải thẳng thắn, chân thành, trên tinh thần xây dựng, không lợi dụng để công kích, bới lông tìm vết; người được góp ý phải cầu thị lắng nghe và tiếp thu ý kiến.

Hai là, chi bộ tập trung thực hiện công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng cho đảng viên. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, Chi ủy thường xuyên nhắc nhở đảng viên phải ra sức học tập, bồi dưỡng lý luận Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, củng cố, bồi đắp niềm tin của đảng viên về bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa, không mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Ba là, công tác tổ chức và cán bộ được quan tâm đúng mức. Xác định đây là khâu then chốt vì “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Muốn làm tốt được nhiệm vụ của đảng viên, nhiệm vụ chính trị được giao thì mỗi đảng viên phải có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, thời gian qua, tập thể Chi bộ tập trung giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức cho đảng viên thông qua việc tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng (cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư); chia sẻ kèm theo phân tích các vấn đề tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, suy thoái của cán bộ, đảng viên được Đảng, Nhà nước nghiêm trị để cảnh giác, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong thực thi công vụ. Các đảng viên đều được tạo điều kiện công tác, phân công nhiệm vụ phù hợp để đảng viên có cơ hội thể hiện năng lực cá nhân. Trên cơ sở đó, lựa chọn, cất nhắc, đề xuất đúng cán bộ “có đức, có tài” để đảm đương các nhiệm vụ quan trọng hơn.

Bốn là, công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ được triển khai thường xuyên, liên tục: mỗi tháng đều có đảng viên thực hiện kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ được giao, đảng viên trình bày bản kiểm điểm chức trách, nhiệm vụ được giao trước Chi bộ. Qua đó giúp cho Chi bộ nắm bắt được tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chính trị được đã giao; đồng thời kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện chưa tốt, chưa gương mẫu để các đảng viên thấy và khắc phục ngay.

### **5. Khó khăn, hạn chế:**

Một là, nhận thức của một số đảng viên trong chi bộ về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của công tác xây dựng đảng tại Chi bộ còn hạn chế, chưa đầy đủ.

Hai là, công tác tự phê bình và phê bình tuy được triển khai thường xuyên nhưng chất lượng tự phê bình và phê bình chưa cao, chưa được thường xuyên. Trong tự phê bình và phê bình các đảng viên còn ngại nói, ngại nhận xét đối với đồng nghiệp, đồng thời bản thân đảng viên cũng chưa nhìn thấy hết những hạn chế của mình để mạnh dạn chỉ ra và có giải pháp khắc phục.

Ba là, chất lượng, năng lực công tác của đảng viên còn nhiều mặt hạn chế, chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao.

Bốn là, chất lượng xây dựng chủ trương, nghị quyết, xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm chưa cao, chưa mang tính đột phá.

### **6. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới**

*Một là*, đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm, Điều lệ của Đảng. Đây là cơ sở tạo sự thống nhất về tư tưởng, tổ chức, từ đó thống nhất về hành động của mỗi đảng viên, tổ chức đảng.

*Hai là*, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Dân chủ là một điều kiện quan trọng để có đường lối, nghị quyết đúng. Đó là phương pháp căn bản khắc phục những bất đồng về tư tưởng. Dân chủ rộng rãi không tách rời tập trung nghiêm ngặt. Tập trung bảo đảm thống nhất về ý chí và hành động, bảo đảm cho kỷ luật Đảng được chấp hành triệt để.

*Ba là*, xây dựng tình đồng chí thương yêu lẫn nhau trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Người cán bộ, đảng viên trước hết phải có tâm trong sáng, có văn hóa, khiêm tốn, cầu thị, khoan dung, độ lượng, bình tĩnh trong xử sự công việc, ân tình trong ứng xử, vì sự tiến bộ của mỗi người và tập thể. Tình thương yêu, tôn trọng nhau, tôn vinh những thành công, những mặt tích cực của người khác là chìa khóa để phát huy dân chủ rộng rãi, nguyên tắc tập trung dân chủ được đề cao, kỷ cương, kỷ luật được thực hiện tốt nhất.

*Bốn là*, thường xuyên thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình ở trong sinh hoạt đảng. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, càng phải gương mẫu tự phê bình và phê bình. Đồng thời, phải kiên quyết chống lại những biểu hiện quan liêu, độc đoán, chuyên quyền ở trong Chi bộ.

*Năm là*, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác cho đảng viên Chi bộ.

*Sáu là*, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong việc ban hành các chủ trương, nghị quyết của Chi bộ để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đi kèm với kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ./.

## **CHI BỘ 2**



## THAM LUẬN CHUYÊN ĐỀ

### Phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại phục vụ triển khai chiến lược truyền thông cơ sở trên địa bàn tỉnh.

#### I. Bối cảnh quốc tế

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo bước đột phá trong nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Đại dịch Covid-19 cũng khẳng định vai trò và tiềm năng to lớn của công nghệ số trong giải quyết các thách thức lớn, các vấn đề lớn của thời đại ở quy mô toàn cầu.

Xu thế kết nối toàn cầu không chỉ có kết nối theo cách truyền thống giữa người - người, mà có sự phát triển mạnh mẽ của kết nối người - vật, kết nối vật - vật; sự hội tụ viễn thông - công nghệ thông tin diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu dẫn đến sự hình thành những loại hình dịch vụ mới. Theo đó, phát triển hệ sinh thái thông tin đa ngành, đa lĩnh vực trên nền tảng công nghệ đồng bộ, hiện đại và hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin là xu thế phát triển tất yếu của lĩnh vực báo chí, truyền thông.

Đối với lĩnh vực thông tin cơ sở, hầu hết các nước trên thế giới không tổ chức thành một hệ thống từ Trung ương đến cơ sở và do nhà nước thống nhất quản lý như ở Việt Nam. Nhưng ở nhiều nước, chính quyền địa phương tổ chức hệ thống truyền thanh, băng tin điện tử, xe thông tin lưu động và các phương tiện truyền thông khác để phát thông tin cảnh báo về thiên tai, thảm họa và các thông tin thiết yếu khác trực tiếp đến người dân ở từng địa phương, khu vực.

Về công nghệ phát thanh, truyền thanh, các nước đã và đang chuyển đổi mạnh từ công nghệ có dây/không dây FM sang công nghệ truyền dẫn số dựa trên nền tảng IP như: Internet, di động 3G/4G. điện thoại cố định IP. Việc sử dụng truyền dẫn IP có nhiều ưu điểm như chất lượng âm thanh tốt hơn, dễ giám sát, có thể điều khiển, kiểm soát từ trung tâm quản lý tập trung, ứng dụng phần mềm quản lý để tinh giảm nhân lực. Hệ thống phát thanh, truyền thanh IP là công nghệ truyền dẫn thông tin số thông qua chuyển mạch gói, các thiết bị đầu cuối được địa chỉ hóa theo địa chỉ IP, giống như máy tính, điện thoại thông minh khi kết nối Internet đều phải có địa chỉ IP. Thiết bị phát thanh, truyền thanh gửi thông tin đến thiết bị thu nhờ vào địa chỉ IP của từng thiết bị đầu cuối.

Kinh nghiệm, cách làm của một số nước và vùng lãnh thổ về chuyển đổi số trong hoạt động phát thanh, truyền thanh dựa trên nền tảng IP là cơ sở tham khảo hữu ích để Việt Nam tổ chức chuyển đổi số, hiện đại hóa trong lĩnh vực thông tin cơ sở, thay đổi cách làm truyền thông ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng thông tin của người dân trong thời đại kỹ nguyên số.

## 2. Bối cảnh trong nước

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã thông qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ 2021 - 2030, với chủ trương khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lĩnh vực thông tin cơ sở đứng trước những cơ hội, vận hội mới để chuyển mình - thực hiện đầy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa để đưa thông tin thiết yếu tiếp cận đến người dân được nhanh nhất, đầy đủ nhất, chính xác nhất, góp phần quan trọng thực hiện sứ mệnh lớn lao của ngành Thông tin và Truyền thông là tạo niềm tin của người dân, sự đồng thuận xã hội, khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Thông tin cơ sở sẽ thay đổi cách làm truyền thông, từ người làm truyền thông là chủ yếu chuyển sang dùng máy làm truyền thông; từ ngôn ngữ truyền thông bằng tiếng phổ thông là chính, chuyển sang truyền thông bằng cả tiếng dân tộc thiểu số đối với những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số; từ một hệ thống thông tin chuyên dùng chuyển sang hệ sinh thái thông tin đa ngành (sử dụng mạng thông tin di động, mạng xã hội...), thông tin đa lĩnh vực (thông tin về y tế và chăm sóc sức khỏe người dân, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và bảo vệ môi trường, thương mại điện tử...). Nội dung thông tin cơ sở (dữ liệu) sẽ cá thể hóa theo từng nhóm đối tượng, theo nhu cầu của người dân ở từng khu vực, vùng, miền, khi mà người dân sử dụng ngày càng phổ biến các thiết bị di động cá nhân để tiếp nhận, trao đổi và chia sẻ thông tin.

Thông tin cơ sở sẽ thay đổi căn bản phương thức quản lý theo hướng hiện đại, liên thông đồng bộ từ Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện đến cơ sở; thông tin chỉ đạo, điều hành từ trên xuống cơ sở sẽ nhanh hơn, kịp thời hơn nhờ ứng dụng công nghệ thông tin; người dân sẽ tương tác thuận lợi hơn với chính quyền, cơ quan quản lý các cấp trên môi trường số.

Trong bối cảnh đó, tập trung phát triển thông tin cơ sở trở thành kênh thông tin thiết yếu, hiện đại phục vụ người dân ở cơ sở; với sứ mệnh lớn lao là thực hiện quyền được thông tin của người dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của chế độ, các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; chủ động, tích cực đấu tranh phản bác thông tin xấu

độc trên không gian mạng; phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội, tạo sự đồng thuận xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực, xây dựng niềm tin và tạo nên khát vọng về một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

### 3. Triển khai trên địa bàn tỉnh An Giang

Triển khai thực hiện Quyết định số 1381/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 490/QĐ-BTTTT ngày 30/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 – 2025.

*Theo đó các mục tiêu trọng tâm trong việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm:*

*a) Thiết lập mỗi xã, phường, thị trấn một hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông*

*b) Thiết lập mỗi xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã*

*c) Thiết lập bảng tin điện tử công cộng do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý*

*d) Thiết lập bảng tin điện tử công cộng do Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý, được kết nối với Hệ thống thông tin nguồn tỉnh, thành phố*

*đ) Hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật, số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện của cơ sở truyền thông cấp huyện*

*e) Thiết lập Hệ thống thông tin nguồn tỉnh, thành phố để tổ chức quản lý tập trung và cung cấp thông tin nguồn cho hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn*

Trên cơ sở nhiệm vụ do Sở Thông tin và Truyền thông giao, Trung tâm đã tập trung triển khai 02 nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực phát triển hạ tầng kỹ thuật gồm:

#### **1. Xây dựng Trang thông tin điện tử cấp xã, phường, thị trấn**

*+ Đến năm 2025, 100% phường, thị trấn và trên 70% xã có trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp xã để phổ biến thông tin thiết yếu và tương tác với người dân.*

#### **2. Tham mưu triển khai thí điểm Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh làm cơ sở cho triển khai chính thức kết nối với Hệ thống nguồn Trung ương**

*+ Đến năm 2023, 100% tỉnh, thành phố có Hệ thống thông tin nguồn để quản lý tập trung và cung cấp thông tin thiết yếu cho hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh, thành phố.*

+ Đến năm 2025, 100% các sở, ngành cấp tỉnh và cấp huyện cung cấp thông tin thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý trên Hệ thống thông tin nguồn tỉnh, thành phố.

Năm 2023, Chi bộ 3 đã lãnh, chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch, lập phương án, có lộ trình bài bản nhằm cụ thể hóa triển khai chỉ tiêu nhiệm vụ ngành Thông tin và Truyền thông năm 2023 giao theo Kế hoạch số 78/KH-STTTT ngày 03/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông giao: 50% các xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội để cung cấp thông tin thiết yếu cho nhân dân ở tuyến cơ sở; Kế hoạch số 64/KH-STTTT ngày 27 tháng 7 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thử nghiệm Hệ thống thông tin nguồn (giai đoạn 2).

## I. Về thử nghiệm Hệ thống thông tin nguồn

### 1. Kết quả đạt được, cụ thể như sau:

- **Từ ngày 14/7 – 31/7/2023:** phối hợp với Mobifone An Giang khởi tạo, cấu hình hệ thống, thực hiện kết nối, tích hợp các thiết bị truyền thanh thông minh – Loa IP vào Hệ thống thông tin nguồn đến 84 xã, phường, thị trấn của 06 huyện, thị (Thoại Sơn, Châu Thành, Phú Tân, Tri Tôn, An Phú, Châu Đốc) vào Hệ thống thông tin nguồn tỉnh An Giang và vận hành tốt qua website <https://mbs.mobifone.vn>

- **Từ ngày 01/8 - 30/8/2023:** phối hợp với Mobifone An Giang triển khai và đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống thông tin nguồn tại Đài truyền thanh 14 xã, thị trấn (Tân Trung, Hiệp Xương, Phú Hưng, Phú Thạnh, Vĩnh Nhuận, Vĩnh Bình, Vĩnh An, Bình Hòa, Ba Chúc, Tri Tôn, Châu Lăng, Lương Phi, Long Hòa, Phú Thọ).

- **Từ ngày 01/09 – 30/11/2023:** phối hợp với Mobifone An Giang triển khai và đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống thông tin nguồn tại Đài truyền thanh 70 xã, phường, thị trấn còn lại.

\* **Kết quả đạt được (số liệu tổng hợp đến ngày 30/11/2023):**

- Nguồn thông tin: 1.697 bản tin. Các đơn vị chủ yếu tiếp sóng phát thanh kênh số hóa từ Đài truyền thanh huyện.

TT	Đơn Vị	Tài khoản quản trị		Thiết bị	Số lượng bản tin phát	Ghi chú
		Huyện	Xã, Phường, Thị Trấn			
1	Thoại Sơn	2	17	14	171	
2	Châu Thành	2	13	12	507	Thị trấn An Châu sử

						dụng thiết bị VNPT chưa kết nối Hệ thống
3	Phú Tân	2	18	16	961	
4	Tri Tôn	2	15	15	109	
5	An Phú	2	14	12	405	
6	Châu Đốc	2	7	0	0	Sử dụng thiết bị VNPT chưa kết nối Hệ thống
<b>Tổng</b>		<b>12</b>	<b>84</b>	<b>69</b>	<b>2153</b>	

## 2. Thuận lợi, khó khăn:

### - Thuận lợi:

Đơn vị Mobifone An Giang đã hỗ trợ nhiệt tình, kịp thời, xuyên suốt trong công tác triển khai, liên tục hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp tại các địa phương tham gia thử nghiệm.

Các địa phương tham gia đầy đủ các buổi hướng dẫn, tập huấn, có tham gia sử dụng, vận hành, đóng góp ý kiến để hoàn thiện các chức năng, tính năng Hệ thống, góp ý, phản hồi các khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai Hệ thống với thực tế quản lý, vận hành, công tác chuyên môn của các địa phương, đơn vị.

### - Khó khăn:

Chưa triển khai kết nối đến nhiều các hệ thống thiết bị truyền thanh IP của các nhà cung cấp khác trên địa bàn tỉnh để tích hợp vào hệ thống; việc kết nối thiết bị loa truyền thanh thông minh của nhà cung cấp VNPT và Hệ thống nguồn của Mobifone chỉ ở mức thử nghiệm 01 thiết bị (kiểm thử các dịch vụ theo Hướng dẫn 2455 của Bộ Thông tin và Truyền thông), chưa triển khai kết nối thực địa.

Nhân sự cấp xã không chuyên trách, hay luân chuyển, trình độ chuyên môn, nhất là trình độ ứng dụng công nghệ thông tin còn một số hạn chế; do đó, công tác tiếp nhận, ứng dụng, vận hành công nghệ mới, vận hành Hệ thống nhìn chung còn chưa đồng đều, chưa hiệu quả cao, tồn tại nhiều bất cập.

Hệ thống truyền thanh và Hệ thống truyền thanh thông minh chưa thống nhất, đồng bộ

## 3. Đề xuất, kiến nghị:

Các đơn vị tham gia thử nghiệm cần tiếp tục phát huy, tích cực tham gia vận hành sử dụng Hệ thống thường xuyên; kịp thời phản hồi, góp ý, đánh giá về Hệ thống thông tin nguồn thử nghiệm, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất,... để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sớm phê duyệt chủ trương, định hướng triển khai Hệ thống thông tin nguồn giai đoạn kế tiếp sau khi thử nghiệm giai đoạn 2 đã kết thúc để hệ thống sớm đưa vào hoạt động, vận hành chính thức đáp ứng thông tin thiết yếu phổ biến, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân ở cơ sở.

## **II. Về triển khai Trang thông tin điện tử của UBND cấp xã, phường, thị trấn**

### **1. Kết quả đạt được, cụ thể như sau:**

- **Từ ngày 01/01/2023 - 31/03/2023:** Nghiên cứu công nghệ; xây dựng khung nội dung, giao diện (*tùy biến hệ thống với 25 giao diện và màu sắc*) Trang thông tin điện tử xã, phường, thị trấn.

- **Từ ngày 01/4/2023 – 30/6/2023:** triển khai **81 Trang thông tin điện tử xã, thị trấn** các huyện: Huyện Chợ Mới: 18; Huyện Phú Tân: 18; Huyện Thoại Sơn: 17; Huyện Tri Tôn: 15; Huyện Châu Phú: 13.

- **Từ ngày 01/7/2023 – 30/9/2023:** triển khai **75 Trang thông tin điện tử xã, phường, thị trấn** các đơn vị còn lại: Huyện Châu Thành: 13; Huyện An Phú: 14; TX Tịnh Biên: 14; TX Tân Châu: 14, TP Châu Đốc: 7; TP Long Xuyên: 13.

- **Tháng 10 năm 2023:** Đến ngày 20/10/2023 đưa vào vận hành chính thức 156/156 Trang thông tin điện tử các xã, phường, thị trấn (*các trang TTĐT đều được kết nối EMC, tin nhiệm mạng các site; Matomo analytic,....*).

**Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/03/2023 – 18/10/2023 (7,5 tháng)**

### **2. Thuận lợi, khó khăn:**

#### **- Thuận lợi:**

Được sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo Sở TTTT và Chi ủy Chi bộ 3, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện xây dựng, triển khai Trang thông tin điện tử xã, phường, thị trấn.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và sự phối hợp của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Trang thông tin điện tử.

Các xã, phường, thị trấn đa số đều có Quyết định thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử các xã, phường, thị trấn. Có phân công cán bộ theo dõi, vận hành Trang thông tin điện tử từng bước được đổi mới, bám sát các định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, góp phần không nhỏ vào việc công khai hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, phục vụ ngày càng hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

#### **- Khó khăn:**

Nội dung thông tin cập nhật trên các Trang TTĐT các đơn vị còn chưa được đầy đủ, kịp thời. Nội dung và số lượng thông tin cập nhật trên Trang còn ít, chưa đa dạng, phong phú. Nguyên nhân là do thành viên Ban biên tập của các Trang TTĐT thành phần hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác này.

Chưa có cơ chế định mức chi trả Ban Biên tập, nhuận bút và kinh phí duy trì, phát triển của Trang Thông tin điện tử cấp xã, thị trấn để các đơn vị căn cứ triển khai thực hiện.

Cán bộ các đơn vị có khối lượng công việc lớn, còn hạn chế về chuyên môn viết tin bài nên việc tham gia cộng tác thông tin cho Cổng TTĐT đơn vị chưa được tích cực, thường xuyên.

### **3. Đề xuất, kiến nghị:**

Trang thông tin điện tử cấp xã, phường, thị trấn sau khi triển khai đã đưa vào vận hành sử dụng nhưng quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng lên Cổng/Trang thông tin điện tử, Ban biên tập, tổ giúp việc hàng tháng đối với cấp xã chưa có, kiến nghị Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng lên Cổng/Trang thông tin điện tử cấp xã, phường, thị trấn.

Tăng cường hoạt động của Ban biên tập Trang thông tin điện tử của các đơn vị xã, phường, thị trấn nhằm cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến theo quy định.

Có cơ chế chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan nhà nước trên địa bàn cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Ban hành quy chế hoạt động và có sự phân công trách nhiệm của Ban biên tập Trang thông tin điện tử các xã, phường, thị trấn để Trang TTĐT đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả./.

Trên đây là báo cáo tham luận của Chi bộ 3 với chuyên đề:

**Phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại phục vụ triển khai chiến lược truyền thông cơ sở trên địa bàn tỉnh.**

Trân trọng kính chào!